



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๓๑๑-๓๓๑๒

ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/กค๕๗

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในข้อกำหนด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB๑๒ หน่วยงานจะต้องแสดงหลักฐาน แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเสนอขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานนั้น

ในการนี้ ภารกิจด้านปฐมภูมิและองค์กรรวม โรงพยาบาลสามเงา ได้ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ สืบเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-๑๙ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการดำเนินโครงการ ไปจากกำหนดการเดิม และทางภารกิจด้านปฐมภูมิและองค์กรรวมจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย จึงขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ค.ม.๗๑

(นางคมทอง ศรีชมภู)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


อนุมัติ

(นายปรีฉัตร ยิ่งรังสรรค์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสามเงา	
วัน/เดือน/ปี ๑ กันยายน ๒๕๖๔	
หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ http://samngao-hospital.go.th/	
รายละเอียดข้อมูล รายงานผลโครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	
Linkภายนอก เว็บไซต์โรงพยาบาลสามเงา http://samngao-hospital.go.th/	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นางคณิกา (นางคมทอง ศรีชมภู) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายปรีฉัตร ยิ่งรังสรรค์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อัมภาณ นาสุ (นางสาวอัมภวรรณ นาสุ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔	